

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

SỐ: 36^b / CT6 – TCKT
V/v Giải trình chênh lệch lợi
nhuận quá 10% so kỳ trước và
ý kiến kiểm toán ngoại trừ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nay Công ty cổ phần công trình 6, giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với năm 2019 của Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán và ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần công trình 6 đã có nhiều diễn biến tốt, sản lượng sản xuất kinh doanh các công trình thi công xây lắp lần sản xuất công nghiệp tăng cao, Công ty đã giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động. Thực tế công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh ngoài việc ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, Tình hình tài chính của công ty tuy đã được khơi thông song còn nhiều khoản nợ thi công công trình chưa được thanh toán (Do chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chưa được ghi kế hoạch vốn ngân sách thanh toán, chưa được thanh toán), một số khoản nợ của khách hàng và cá nhân đã chưa thu hồi được nên vẫn là yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tình hình lao động hiện nay Công ty thiếu cả lao động trực tiếp lẫn lao động gián tiếp mà rất khó khăn tuyển dụng vì lĩnh vực hoạt động không hấp dẫn, thu nhập không cao, tính lưu động lớn, thường xuyên xa nhà, xa gia đình.

Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar hoạt động kinh doanh cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch covid 19 , việc đi lại, điều động cán bộ, công nhân viên khó khăn, kinh doanh không thật hiệu quả.

Về ý kiến tại mục cơ sở của kiểm toán ngoại trừ Công ty có ý kiến như sau:

+ Khoản phải thu ngắn hạn tồn đọng với giá trị là 1.570.000.000 đ (Một tỷ năm trăm bảy mươi triệu) là khoản bồi thường làm ăn thua lỗ theo cam kết của cá nhân ông Trương Duy Hà (750.000.000 đ) và ông Phan Anh Phương (820.000.000đ) – Công ty kiểm toán không thu thập được bằng chứng để xác định khả năng thu hồi, Hiện hai cá nhân này đến hết năm 2020 vẫn là lao động hợp đồng không xác định thời hạn của công ty..... Mặt khác hai khoản này đến ngày 31/12/2020 chưa đủ điều kiện để trích lập dự phòng hoặc xóa nợ trên sổ sách kế toán.

+ Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần công trình 6 công bố bao gồm số liệu của cả Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar là “Công ty con” do Công ty cổ phần công trình 6 đầu tư 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar được thành lập theo Luật pháp quốc gia Myanmar, phải tuân thủ Luật pháp Quốc gia Myanmar và tuân thủ quy định Quản lý vốn đầu tư kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần công trình 6 căn cứ Báo cáo tài chính của công ty con để chuyển đổi và hợp nhất số liệu theo quy định. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cuộc đảo chính tại Myanmar dẫn tới Ngân hàng thương mại nơi công ty mở tài khoản không hoạt động, công ty kiểm toán không thu thập được bằng chứng về số dư tài khoản cũng như Doanh thu của Công ty con “Công ty TNHH MTV công trình 6” Myanmar đúng như nội dung đã nêu tại mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” trang 4 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã rất quyết liệt và tích cực tìm kiếm công ăn việc làm, tuyển dụng lao động, đôn đốc thanh toán vốn công trình, thu hồi công nợ, giảm thiểu các chi phí hoạt động kinh doanh nên năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch giá trị sản lượng, doanh thu và kết quả kinh doanh đã có lợi nhuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TCKT.



Phạm Xuân Huy